



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคเหนือ

โทร. 0-5393-1216 โทรสาร 0-5322-4171 www.bot.or.th

ฉบับที่ 10/2554

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2554

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2554 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ขณะที่รายได้เกษตรกรปรับลดลงตามราคาพืชผลเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ ยังมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม การส่งออก การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของภาครัฐ ที่ขยายตัวดี ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจมีแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง การว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ ส่วนเงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวดี

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

อุปสงค์ในประเทศหดตัวจากการใช้จ่ายของภาคเอกชน โดย**ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน**ลดลงร้อยละ 2.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งจากปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคเหนือส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย สะท้อนจากปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง และเครื่องใช้ในหมวดยานยนต์หดตัวต่อเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การบริโภคสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังขยายตัวดี ส่วน**ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน**ลดลงร้อยละ 3.3 ตามการชะลอตัวของงานก่อสร้างจากภาวะฝนตกต่อเนื่องและมีปริมาณมาก ขณะที่พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลจังหวัดหลักทางเศรษฐกิจยังขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับการ**เบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ**ขยายตัวร้อยละ 23.7 ทั้งงบประมาณและงบลงทุนตามการเร่งเบิกจ่ายเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ

การส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือมีมูลค่า 297.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร ขณะที่**การนำเข้า**มีมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ชะลอตัวจากเดือนก่อน จากการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง มีมูลค่าลดลง ทั้งนี้ **การค้าผ่านด่านชายแดน**การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.4 ตามการส่งออกไปพม่าและลาว ขณะที่**การนำเข้า**ลดลงร้อยละ 8.4 ตามการนำเข้าจากพม่าเป็นสำคัญ

ภาคการผลิตขยายตัวดีทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร โดย**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม**ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.0 ตามการเร่งตัวของการผลิตอาหารแปรรูปประเภทผักสดแช่แข็ง พืชผักถนอมอาหารและลำไยอบแห้ง และการผลิตเซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารขยายตัวดี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะส่วนประกอบฮาร์ดดิสไดรฟ์ ตัวเก็บประจุและไดโอด ส่วนการผลิตเครื่องตีเมล็ดลดลงต่อเนื่องจากปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับสูงและการแข่งขันในตลาด ด้าน**ผลผลิตพืชสำคัญ**เพิ่มขึ้นจาก

ระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 15.5 จากลำไยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญในเดือนนี้ให้ผลดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย และผลผลิตข้าวนาปรังยังขยายตัวสูงตามการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ อย่างไรก็ตาม **ราคาพืชผล**ลดลงร้อยละ 26.7 จากราคาลำไยตกต่ำด้วยผลผลิตเพิ่มขึ้นมากและบางส่วนมีคุณภาพต่ำ และราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนเล็กน้อย ส่งผลให้**รายได้เกษตรกร**ลดลงร้อยละ 15.3 ด้าน**การท่องเที่ยว**ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของธุรกิจเอกชนอย่างต่อเนื่องและฐานต่ำในปีก่อน ส่วน**ดัชนีการค้า**ขยายตัวร้อยละ 2.4 จากเดือนก่อน ตามหมวดค้าส่งที่ขยายตัวในทุกกลุ่มสินค้ายกเว้นวัสดุก่อสร้าง ในขณะที่หมวดยานยนต์ชะลอตัวและหมวดค้าปลีกลดลงเล็กน้อย

เสถียรภาพในประเทศราคาสินค้าปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย**อัตราเงินเฟ้อทั่วไป**เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.37 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหมวดพลังงานทั้งราคาน้ำมันและการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร รวมถึงอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ ส่วน**อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน**อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.54 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการส่งผ่านต้นทุนสินค้า

การว่างงานเดือนมิถุนายน 2554 อยู่ในระดับต่ำร้อยละ 0.6 ขณะที่จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนกรกฎาคม 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ภาคบังคับ) และมาตรา 39 (ภาคสมัครใจ) ร้อยละ 3.0 และ 12.8 ตามลำดับ

เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 มีจำนวน 435,085 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.7 จากเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ประกอบการสำหรับใช้หมุนเวียนในธุรกิจและการระดมเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ ด้าน**เงินให้สินเชื่อ**มีจำนวน 370,852 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.1 จากการเพิ่มขึ้นทั้งสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลและสินเชื่อภาคธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ตัวกลางทางการเงิน ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาคการก่อสร้างและเกษตรกรรม สำหรับสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 85.2

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

2 กันยายน 2554

ข้อมูลเพิ่มเติม : กุศล จันทร์แสงศรี

โทร. 0-5393-1164

e-mail : Kusolc@bot.or.th